

มติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ครั้งที่ ๒๕-๓/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชุมชนห้วยหิน ชั้น ๓ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔-๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอทบทวนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ป้องกัน

ตัวในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน

๒ ฉบับ ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายและค่าขึ้นบัญชีในกระบวนการพิจารณาอนุญาตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มติที่ประชุม

คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา

๑. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. และบัญชีแนบท้ายโดยนำความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปประกอบการพิจารณา

๒. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. เนื่องจากมีประเด็นในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อร่างประกาศฉบับนี้ จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่งดำเนินการเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะได้พิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวร่วมกับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งต่อไป